



Số 13 Tháng 04 & 05
- 2024

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha

Tháng 04: Cầu cho vai trò của người nữ.

Chúng ta hãy cầu nguyện để nhân phẩm và giá trị cao quý của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu tại nhiều nơi trên thế giới.

Tháng 05: Cầu cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh được lớn lên trên hành trình ơn gọi qua việc đào tạo nhân bản, mục vụ, tâm linh và cộng đoàn, giúp họ trở thành những chứng nhân đáng tin của Tin Mừng.

Cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc đời

Có những gặp gỡ đã thay đổi cuộc đời chúng ta. Các cuộc thay đổi đó thường diễn ra hai bước:

Đầu tiên là gặp gỡ, trò chuyện và quen nhau. Bước kế tiếp là lóe lên tia hy vọng (tiếng sét ái tình) và từ từ diễn ra thay đổi mới. Hai môn đệ trên đường Emmau cũng gặp gỡ như thế. Ban đầu trên đường về làng Emmau họ gặp Người Lạ và trò chuyện với Ngài. Những câu trao đổi Kinh Thánh với Người Lạ ấy không những gỡ rối tơ lòng, mà họ còn cảm thấy bùng cháy lên tia hy vọng. Kế tiếp, khi Người Lạ cùng ngồi bẻ bánh ăn, họ đã nhận ra: Người Lạ ấy chính là Thầy Giesu, rồi Ngài biến mất. Liên lúc ấy, hai môn đệ quyết định quay trở lại Gierusalem, để tiếp tục theo Giesu suốt cuộc đời.

Câu chuyện Emmau cũng đang diễn ra hôm nay trong Cộng đồng Thánh Micae. Như ba anh chị được rửa tội trong Chúa Nhật Phục Sinh năm này tại Herne. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, khi một anh liên lạc với tôi, xin được rửa tội, mà không phải vì cưới vợ là người Công giáo. Vợ anh cũng chưa rửa tội, anh đã từng là người vô thần. Thế động lực nào đã thay đổi anh như thế? Đó chính là Chúa Giesu Phục Sinh.

Có thể chúng ta cũng đã trải nghiệm tương tự, khi anh chị em gặp người bạn đời và sau này quyết định đi đến hôn nhân. Đó là những cuộc gặp gỡ đem lại cho cuộc đời chúng ta một ý nghĩa mới và một hướng đi mới.

Mừng Chúa Phục Sinh, tôi kính chúc quý ông bà, anh chị em, các bạn trẻ và các cháu thiếu nhi những ngày Lễ Phục Sinh có nhiều cuộc gặp gỡ vui tươi, hạnh phúc và bình an Giesu.

Lm. Tuyên Úy Đaminh Bùi trọng Biên

Họp Khoáng Đại đầu năm

Chủ nhật ngày 25.2.2024, lúc 8 giờ 15 phút, cha Tuyên Úy mở cửa hội trường Herz Jesu - Döngelstr. 34 - 44623 Herne, quý anh đã có mặt sắp xếp bàn ghế và mọi người vui vẻ dùng bữa ăn sáng.

9 giờ 10 phút, anh cố vấn Fx .Trần Đức Trang dâng lên cầu nguyện khai mạc, xin Chúa chúc lành cho phiên họp mang lại nhiều thành quả tốt đẹp, cả nhà hát bài „Cầu Xin Chúa Thánh Thần...“

Anh Chủ tịch Đaminh Phạm Tiến Dũng bắt đầu buổi họp với sự hiện diện của BCH Cộng đồng thánh Micae, ban Cố vấn, quý Đại Biểu, các Cộng đoàn Trưởng, Hội trưởng Hội CBM, Đoàn trưởng Đoàn LMĐT, đại diện các ban ngành, quý Ca trưởng, Cộng tác viên..., số tham dự viên 31 người và có thêm 3 chị nhà bếp của Hội các bà mẹ.

Trong ngày họp KĐ đầu năm, tóm tắt nội dung ngắn gọn:

- * Sự thành công của Hội Xuân Dân Tộc Giáp Thìn, với ưu - khuyết điểm...
- * Tinh tâm Mùa Chay, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải giảng phòng 2 ngày với chủ đề: Lắng nghe, hiệp nhất, đồng hành
- Đảm trách ẩm thực thứ Sáu ngày 29.3.2024, chị Lucia Xuân
- Đảm nhận nấu ăn thứ Bảy ngày 30.3.2024, anh Antôn Trọng
- * Tam Nhật Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh, phụng vụ thánh lễ, ẩm thực
- * Lễ giỗ hai năm cha Phanxicô Xavier Nguyễn Ngọc Thủy
- * Công tác CĐ Thánh Micae trong ngày Đại Hội Công Giáo
- * Hành hương xe Bus, kính viếng Đức Mẹ Banneux ngày 12.5.2024
- * Phổ biến chuyến đi Taize ở Pháp đi chung với cha Thiện cho các em trên 16 tuổi
- * Bầu Trưởng ban tổ chức Hội Xuân Dân Tộc lần 24, mừng Tết nguyên đán Ất Tỵ vào thứ Bảy ngày 1.2.2025 tại Dortmund
- * Ngày 1.12.2024 Bầu BCH Cộng đồng thánh Micae, NK 2025 - 2027
- * Các Cộng đoàn giới thiệu nhân sự cho cuộc bầu cử
- * Trong mọi lãnh vực, chúng ta luôn giữ uy tín, danh dự của Cộng Đồng Thánh Micae.

16 giờ kết thúc phiên họp, cha Tuyên Úy dâng thánh lễ CN thứ 2 Mùa Chay năm B, với bài Tin Mừng Mc 9,2 - 8 “Chúa biến hình”. Phêrô, Giacôbê và Gioan được chiêm ngưỡng thiên tính của Đức Giêsu và sứ vụ của Người với niềm xác tín sâu xa, trải qua đau khổ nơi Thập Giá, mới bước vào vinh quang, xin

cho chúng con sẵn sàng bước vào con đường hẹp trong Mùa Chay thánh và canh tân bản thân mỗi ngày, hầu được thông phần vào vinh quang Phục Sinh của Người.



Chia tay, cầu chúc bình an và mọi sự tốt đẹp đến mọi người, cách riêng cảm ơn quý chị nhà bếp đã chu đáo cho mọi người thưởng thức những món ăn ngon miệng, bổ dưỡng, đậm đà mùi vị quê hương, chân thành cảm ơn sự hy sinh của cả nhà, với tinh thần trách nhiệm chung, cùng chung tay góp sức xây dựng Cộng đồng mỗi ngày tốt đẹp hơn.

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch ân sủng chúc lành cho chúng ta. Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae - Xin cầu cho chúng con. Amen.

Tham dự viên - Lucia 11.11 ghi

Quỹ Tình Thương

Giúp dự án „Hỗ Trợ Bệnh Nhân Nghèo“	20 triệu VND
Quỹ Tình Thương còn	510 €

Một bác ở Essen giúp người nghèo	200 €
Gia đình ở Minden giúp Quỹ Tình Thương	100 €
Một chị ở Bielefeld ủng hộ Quỹ Tình Thương	70 €
Quỹ Tình Thương khuyến góp ở Bielefeld	245 €

Giỗ hai năm cha Phanxico Xavier Nguyễn Ngọc Thủy SAC

Thời gian mới đó đã hai năm rồi
Hôm nay lễ giỗ nhớ đến cha mình
Lời cầu khẩn nguyện tâm tình dâng lên
Nguyện đường tiếng hát ca vang thắm buồn
Linh hồn thầy cả một đời hiến dâng
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương nhận lời
Đón nhận linh hồn ấy về bên người
Trong vòng tay Chúa phúc lành thiên cung.

* “Nhớ đến một người đã chết, là làm cho người đó vẫn còn đang sống.

Quên đi một người đã chết, là làm cho người đó chết thêm một lần nữa...”
trích đoạn bài giảng của cha Phêrô.



Hôm nay cộng đồng hiệp dâng Thánh lễ tưởng nhớ cha cố Tuyên úy Phanxico Xavier Nguyễn Ngọc Thủy. Cha đã ra đi được hai năm rồi, thắm thoát mới đây mà tưởng như vừa mới hôm nào.

Thánh lễ bắt đầu khi ca đoàn tổng hợp cất tiếng hát vang „con đường Chúa đã đi qua“... hai cha đồng tế cùng đội giúp lễ tiến lên cung thánh. (Bên cạnh cha tuyên úy Đaminh Bùi trọng Biên còn có cha Phêrô Nguyễn Quân từ bên liên giáo phận Münster-Osnabrück). Nhìn theo đây chúng tôi thấy hình ảnh người cha cố tuyên úy được đặt trước cung thánh. Trước đây cha Phanxico Xavier vẫn đứng sau cung thánh đó để dâng Thánh lễ thường niên trong Cộng đồng mà giờ nay chỉ tấm hình nằm ngay trước đó.

Đầu lễ cha chủ tế có đôi lời chào đến toàn thể giáo hữu tham dự, chào cha

Phêrô cũng đến đây để hiệp dâng Thánh lễ cầu cho cha cố tuyên úy Phanxico Xavier cùng những ý lễ mà nhiều người cũng đã xin cầu nguyện trong Thánh lễ ngày hôm nay.

Trong Thánh lễ không chỉ có sự hiện diện của mọi người trong Cộng đồng cũng như thân hữu xa gần, còn có vợ chồng anh chị Thao (em trai cha Thủy) cũng từ xa về tham dự.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa với bài chia sẻ theo tin mừng trong ngày của cha Phêrô Nguyễn Quân về con rắn đồng treo nơi sa mạc xưa, để nhờ đó dân Do thái lúc bấy giờ được cứu thoát khỏi bị rắn cắn, như hình ảnh của Chúa Giêsu trên thập giá cứu độ chúng ta bằng tình yêu và để ai tin thì được cứu, đó là sự mặc khải của Thiên Chúa về tình yêu, một tình yêu vô điều kiện dành cho chúng ta qua sự đối thoại của ông Nicôđêmo với Chúa bằng những khao khát tìm hiểu của mình. Cùng qua tình yêu thương thiêng liêng đó mà chúng ta biết ơn cùng nhớ đến cha cố Phanxicô Xavier.

Sau thánh lễ ông Cộng đồng trưởng Đaminh Phạm tiến Dũng cũng có ít lời gửi đến hai cha cùng mọi người hiện diện, với chút quà tri ân gửi đến cha Phêrô đã không quản ngại từ xa đến hiệp dâng trong Thánh lễ giỗ hôm nay. Cuối cùng thân mời hai cha, mọi người cùng rời bước xuống hội trường bên dưới dùng chút trà đàm trong tình hiệp thông trao đổi.

QT

Chúc mừng Bồn mạng

* Mừng lễ thánh Vincentê quan thầy Cộng đoàn và Bồn mạng Ca đoàn.

Khẩn xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh Vincentê đổ trên Cộng đoàn hồng ân cứu độ của Người, học nơi thánh nhân yêu mến Chúa Giêsu và các linh hồn, giúp chúng ta trở thành chứng tá tình yêu thương cho mọi người.

* Chúc ca đoàn Vincentê luôn giữ được lửa nhiệt thành, hy sinh không chỉ thời giờ, nhưng còn cả công sức với lòng yêu mến Chúa và ước mong phục vụ bằng lời ca, tiếng hát, nhằm “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân”.

* Nhân dịp mừng lễ Thánh Giuse Lao động, chúc mừng Bồn mạng Cộng đoàn thánh Cả Giuse. Xin Chúa chúc lành và giữ gìn cho mọi người, biết noi gương thánh nhân trong đời sống cầu nguyện và lao động, vui vẻ và nhiệt thành trong sứ vụ để trở nên những chứng nhân sống động giữa lòng đời hôm nay.

Hành Hương Đức Mẹ Banneux

Kính mời quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Cháu tham dự ngày hành hương Mẹ Banneux vào Chúa Nhật ngày 12.5.2024. Tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ Maria. Xin Chúa chúc phúc cho Cộng Đồng ngày hành hương Đức Mẹ Banneux được diễn ra tốt đẹp, trang nghiêm và sốt sắng.

BCH Cộng Đồng Thánh Micae tổ chức 1 xe Bus, với 81 chỗ ngồi. Giá tiền là 20 € cho 1 người. Ăn uống tự túc. Bốn trạm đón với giờ giấc như sau:

Bergkamen Busbahnhof xe sẽ đón lúc **6g30**

Dortmund ZOB xe Bus sẽ đến đón lúc **7g00** (Adresse: Steinstraße 39, 44147 Dortmund)

Essen Reisebushaltestelle xe sẽ đón lúc **7g45**

Oberhausen Reisebushaltestelle đón lúc **8g15**

Khoảng 10g30 xe Bus sẽ đến địa điểm hành hương Banneux.

Hiện nay số người ghi danh là 73 người. Vậy chúng ta còn dư 8 chỗ. Ai muốn đi cùng, xin ghi tên nơi anh Trình:

Email: trinhunna@hotmail.com hoặc điện thoại số Handy 0152/55926420 hay số nhà 02383/6134241.

Lưu ý:

- * Xin mọi người đến **trước 5-10 phút**.
- * Máy ghế ngồi ngay sát tài xế, xin dành cho ông bà lớn tuổi, những người bị say xe.

Chương trình Hành Hương Banneux dự thảo

- * 10 giờ 45 rước kiệu Đức Mẹ
- * 12 giờ 30 thánh lễ
- * Sau lễ chúng ta ăn trưa tự túc
- * Như năm ngoái chúng ta không tham dự giờ chầu, thay vào đó sau ăn trưa đoàn chúng ta đi viếng đền thánh giá, để về không bị trễ giờ xe Bus.

Phân Ưu

Chị Annette Lê Đăng Quỳnh Phương đã được Chúa thương gọi về nhà Cha trên trời, thứ Tư ngày 06.03.2024 tại Đức Quốc, hưởng dương 48 tuổi.

Cha Tuyên Úy Cộng đồng thánh Micae, Cộng đoàn thánh Gia Thất, thành kính phân ưu với bà Đinh Thị Thanh Ngọc cùng gia đình tang quyến. Xin Chúa thương xót linh hồn Annette, xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho linh hồn Annette sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Chúc mừng

Trong niềm vui hân hoan mừng Đại Lễ Phục sinh Cộng đồng thánh Micae, Chủ Nhật ngày 31.03.2024 tại St. Bonifatius - Herne.

Chúc mừng:

- * Chị Maria Phạm Thị Hồng Thanh
- * Anh Phaolô Lương Thanh Hòa
- * Anh Dominik Nguyễn Tường Hoàng Phúc

Được lãnh nhận luôn 3 Bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức và đón nhận Minh Thánh Chúa. Chúc mừng quý anh chị gia nhập Hội Thánh, nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh chúc phúc và ban tràn đầy ân sủng, nâng đỡ anh chị luôn trung thành, với một niềm tin kiên vững và lòng mến sắt son.

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Cha Tuyên Úy kính mời quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Cháu cùng tham dự Lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Thứ Năm ngày 9.5.2024 lúc 11 giờ 00 tại thánh đường Herz Jesu - Döngelstr. 34 - 44623 Herne. Cha Hải sẽ chia sẻ Bài Phúc Âm với chúng ta!

Sau Thánh Lễ sẽ có sinh hoạt Giới Trẻ & Phụ Huynh ngoài trời, nếu thời tiết đẹp. BCH Cộng Đồng sẽ lo lò nướng với than, bánh mì, bánh ngọt, chè và mỗi người chúng ta sẽ mang theo thịt, nem nướng, Wurst.

Anh Vũ sẽ lo Kaffee và nước suối.

Mời tham dự Lễ Minh Máu Thánh Chúa 30.05.2024

Cha Tuyên Úy kính mời quý Ông Bà, Anh Chị Em & các Cháu cùng tham dự Lễ Minh Máu Thánh Chúa với giáo xứ Đức và những cộng đồng Ngoại Kiều khác tại Dortmund.

Thánh Lễ lúc 10:00 giờ tại St. Joseph, Heroldstr. 13a, 44145 Dortmund. Xin mọi người ngồi chung với nhau để nói lên sự hiệp nhất và để hát cho mạnh.

Sau phần rước kiệu, người Việt chúng ta về sân nhà thờ:

St. Michael (Westerbleichstr. 42, Dortmund) quây quần ăn trưa với nhau.

Nhờ anh Nguyễn lo lò nướng, than và bia.

Ban Chấp Hành lo Kaffee, nước suối, nước ngọt, chè.

Mỗi người chúng ta sẽ tự mang theo thịt, nem nướng, Wurst, Salat... cho bữa ăn thêm nhiều hương vị.

Rước Lễ Lần Đầu

Hằng năm Lễ Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, một số em được lần đầu tiên rước Mình Máu Thánh Chúa Giesu.

„Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không phải chết“ (Ga 6,50). Cha Tuyên Úy chúc mừng các em lần đầu tiên được điễm phúc Rước Lễ Lần Đầu. Xin Chúa Giesu Thánh Thể là tình yêu, trở nên nguồn sống và là ơn cứu độ luôn ở cùng các em mọi ngày trong suốt đời.



Việt Nam, ngày 12 tháng 02 năm 2024

Kính thưa: Cha Chánh Xứ

Cộng Đồng đồng Thánh Micae Paderborn- Essen.

Con là nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Trinh, Dòng Đức Bà. Hiện tại, cộng đoàn của chúng con đang giúp tại Giáo xứ Lộc Hòa, Giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường. Đây là giáo xứ truyền giáo cho anh em đồng bào dân tộc S'tiêng và Kh'mer, thuộc xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Con viết lá thư này để cảm ơn Cha và quý Cộng đồng Thánh Micae đã thương cầu nguyện và giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo tại Lộc Hoà số tiền 20.000.000đ.

Trước tấm chân tình và lòng quảng đại của Cha và quý Cộng đoàn, con chỉ biết Tạ ơn Chúa và tri ân Cha và quý Cộng Đoàn. Nguyên xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, luôn ban cho Cha và cộng đồng Thánh Micae bình an, tràn đầy ân sủng và một năm mới an khang - thịnh vượng.

Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận
của Sơ Giám Tỉnh Dòng Đức Bà



Têrêsa Nguyễn Thị Lan Nhi

Phụ trách
quỹ y tế giúp người nghèo

Anna Nguyễn Thị Thanh Trinh

Trại Hè Gia Đình 2024

Lắng Nghe và Hiệp Hành



Familienzeltlager

Kính mời các bậc phụ huynh cùng con cái đến cùng nhau trải nghiệm về Trại Hè Gia Đình, nơi chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong tinh thần Lắng Nghe và Hiệp Hành. Trong chương trình Trại Hè Gia Đình sẽ có những trò chơi chung, thánh lễ, phút cầu nguyện và giờ chia sẻ cho giới trẻ và phụ huynh.

Chủ Đề Lắng Nghe và Hiệp Hành

Vào ngày 28.06 – 30.06.2024

Nơi tổ chức Kinder- und Jugendcamp Haard
Haardgrenzweg 200
45739 Oer-Erkenschwick

Chi phí

+ cha mẹ 60 € mỗi người

+ thanh thiếu niên (trên 15 t.) 40 € mỗi cháu

+ trẻ em (4 - 14 t.) 30 € mỗi cháu

Ghi danh nơi Duy Vũ & Chiêu Anh
+49 176 34197483 (Whatsapp)

Hạn cuối 31.05.2024

Gia Đình Micae rất hân hạnh kính mời các bậc phụ huynh cùng con cái cùng nhau sống trong tinh thần Gia Đình Thánh Gia dưới bầu khí ấm áp của ngọn lửa tin yêu trại hè.

Gia Đình St. Micae



Thông Báo

1) Về xe Bus đi Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg năm nay. Ở nơi nào trong Cộng đồng Thánh Micae mà gom ghi danh ít nhất được 10 người thì BCH sẽ điều hành cho xe Bus tới đón.

2) Ủng hộ quỹ Cộng Đồng gồm có:

- Ông Bà Hưng Dortmund 50 €

- Ông Bà Toàn Vi Iserlohn 20 €

- Ông Bà Thao Hamburg ủng hộ 200 €

3) Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức tháng 8: Giá tiền 710 € cho 1 người, chuyển khoản, trạm xe Bus đón, mọi thông tin chi tiết sẽ gửi vào nhóm whatsapp riêng (sẽ mở nay mai).

Cầu nguyện cho những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 04

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Các Linh Hồn:

†	Ông Đôminicô Nguyễn Hoạt, CĐ Thánh Cả Giuse	03.04.2003
†	Ông Đôminicô Nguyễn Hoạt, CĐ Thánh Cả Giuse	03.04.2016
†	Anh Phaolô Nguyễn Hữu Trước, Bochum	09.04.2011
†	Ông Giuse Nguyễn Ngọc Chính, CĐ Thánh Cả Giuse	09.04.2013

†	Bà Maria Nguyễn Thị Toán, CD Thánh Cả Giuse	10.04.2018
†	Bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh, CD Thánh Cả Giuse	11.04.2022
†	Bà Anna Trần Thị Lâm, CD Các Thánh Tử Đạo VN	15.04.2018
†	Ông Phêrô Phạm Văn Y, CD Thánh Cả Giuse	16.04.2012
†	Martin Gerde, CD Thánh Cả Giuse	22.04.2015

Những Anh Chị Em ra đi trước chúng ta trong tháng 05

†	Phêrô Phạm Hữu Tâm Thánh mẫu Mân Côi	03.05.2020
†	Cháu Simon Nguyễn Quý Sĩ Thánh Mẫu MC	06.05.2009
†	Giuse Trịnh Văn Cường, CD Thánh Gia Thất	06.05.2012
†	Cụ Giuse Lê Kim Liên, CD Mông Triệu	06.05.2021
†	Chị Đặng Nguyễn Thị Khuyên, CD Nữ Vương	07.05.2023
†	Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Mến, CD Nữ Vương	13.05.2015
†	Ông Nguyễn Kim Hiền, CD Các Thánh TĐ	16.05.2023
†	Maria Nguyễn Thị Thanh Hồng, CD Các Thánh TĐ	19.05.2015
†	Cháu Maria Phạm Trúc Quỳnh Thánh Mẫu MC	22.05.2003
†	Ông Tiến Sĩ Rupert Neudeck	31.05.2016

được lên chôn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

Lịch Lễ tháng 04

T6	05.04.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Michael - Westerblichstr. 42 - 44147 Dortmund.
T7	06.04.	Thánh Lễ lúc 15 giờ và làm phép nhà.
CN	07.04.	Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 11 giờ tại hội trường nhà xứ St. Bonifatius - Glockenstr. 7 - 44623 Herne, với sự có mặt của 4 Sr. Thừa Sai Bác Ái ở Vinh đến cùng hiệp dâng thánh lễ. Sau đó ăn trưa chung và Gia Đình Thánh Micae sinh hoạt với nhau.
T7	13.04.	Cộng đoàn Thánh Phaolo hiệp dâng Lễ lúc 15giờ tại nhà thờ St. Elisabeth, Friedrichstraße 5, 59555 Lippstadt. Giải tội: 14g30.
CN	14.04.	Cộng đoàn Don Bosco hiệp dâng Thánh Lễ lúc 14giờ tại giáo xứ St. Georg - Neuhäuserstr. 78a - Paderborn. Giải tội: 13giờ30.
T7	27.04.	Thánh Lễ đại trào in Werl với Đức Tổng Giáo Mục Udo Markus Bentz. Cha Tuyên Úy cùng vài anh chị em BCH sẽ cùng đến hiệp dâng lễ.

CN	28.04.	Cộng đoàn Vincente mừng Thánh Lễ Bỏ mạng lúc 15g, tại nhà thờ St. Bonifatius - Stieghorster Str. 31 - 33605 Bielefeld. Giải tội lúc 14g30.
----	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lịch Lễ tháng 05

T4	01.05.	Cộng đoàn Thánh Cả Giuse mừng Thánh Lễ Bỏ mạng lúc 15 giờ tại thánh đường St. Jakobus - An St. Jakobus 1 - 46119 Oberhausen, với sự có mặt của cô Katarzyna Paczyńska-Werner, đại diện mới của Tòa Giám mục Essen.
T6	03.05.	Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 18g tại nhà thờ St. Barbara - Am Römerberg 1a - 59192 Bergkamen
T7	04.05.	Thánh Lễ bắt đầu lúc 15g cho Thanh Thiếu Niên tại nhà thờ St. Elisabeth - Parkstr. 2a - 59192 Bergkamen. Giải tội lúc 14g30.
CN	05.05.	Thánh Lễ giỗ lúc 15 giờ.
T5	09.05.	LỄ THĂNG THIÊN lúc 11 giờ tại nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giesu (Herz Jesu), Döngelstr. 34, 44623 Herne. Sau Lễ sẽ nướng thịt ăn trưa và sinh hoạt ngoài trời cho giới trẻ cùng các bậc phụ huynh. Cha Hải sẽ chia sẻ Lời Chúa và sinh hoạt với Cộng đồng sau Lễ.
T7	11.05.	Thánh Lễ giỗ chị Khuyên ở nhà thờ St. Ansgar - St. Ansgarstr. 6 - 32425 Minden vào lúc 11 giờ.
CN	12.05.	Hành hương Đức Mẹ Banneux
T7	18 – 20.05.	Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg
T7	25.05.	Thánh Lễ với nghi thức XỨC DẦU cho Cao Niên, lúc 11 giờ tại hội trường nhà xứ Allerheiligste Dreifaltigkeit, Helmholtzstr. 3, Herne. 10 giờ 30 đọc kinh và giải tội.
T5	30.05.	Lễ Minh Máu Thánh Chúa Giesu với giáo xứ Đức tại nhà thờ St. Joseph, Heroldstr. 13a, 44145 Dortmund, bắt đầu lúc 10 giờ. Sau phần rước kiệu, người Việt chúng ta về sân nhà thờ St. Michael nướng thịt ăn trưa. (Xem thêm thông tin trong tờ Sống Đạo này.)



Báo trước lịch lễ tháng 6.2024 (Nếu không có gì thay đổi)

T7	01.06.	Thánh Lễ Cộng đoàn Thánh Mẫu Mân Côi vào lúc 15giờ tại nhà thờ Christ-König - Overbergstr. 45 - 58099 Hagen. Giải tội lúc 14g30.
CN	02.06.	Thánh Lễ lúc 11giờ với Gia Đình Thánh Micae tại hội trường nhà xứ St. Bonifatius - Glockenstr. 7 - 44623 Herne. Sau lễ ăn trưa chung và sinh hoạt với nhau.
T6	07.06.	Thánh Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô lúc 18g tại nhà thờ Herz Jesu - Döngelstr. 34 - 44623 Herne.
T7	08.06.	Cộng đoàn Nữ Vương mừng Lễ tại Dom zu Minden - Großer Domhof 10 - 32423 Minden, vào lúc 15giờ. Giải tội: 14g30.
CN	09.06.	Thánh Lễ 11 giờ. Khóa học điều hành cộng đoàn và sinh hoạt cộng đồng.
T7	15.06.	ĐLMTT hiệp dâng Thánh Lễ lúc 11giờ và sau đó nướng thịt ăn trưa.
CN	16.06.	Thánh Lễ lúc 10gio30 tại nhà thờ St. Michael - Westerbleichstr. 42 - Dortmund. Giải tội lúc 10giờ.
CN	16.06	Thánh Lễ tại nhà thờ St. Hedwig - An St. Hedwig 17A - 45326 Essen, vào lúc 14 giờ và giải tội lúc 13g30.
T7	22.06.	Thánh Lễ quan thầy của Cộng đoàn Các Thánh Tử Vì Đạo VN tại nhà thờ St. Barbara - Am Römerberg 1- Bergkamen vào lúc 15giờ. Giải tội lúc 14g30.
CN	23.06.	Thánh Lễ mừng kỷ niệm 25 năm hôn phối tại thánh đường St. Ludger - Am Heikenberg 13 - 44534 Lünen vào lúc 11:30 giờ.
T6	28 - 30.06.	Trại Hè Gia Đình tại Oer-Erkenschwick.

Pastor Đaminh Bùi Trọng Biên - Glockenstr. 7 - 44623 Herne

Handy: 0176-3248-5357

Home Page: www.songdao.de - Email: bienbui@gmail.com

Đại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 45
từ ngày 18.05.2024 đến ngày 20.05.2024
19.04.2024 hạn trót ghi danh tại các cộng đoàn



**Lắng Nghe
và Hiệp Hành**
Gemeinsamer Weg
(Lc. 24:13)



Thuyết Trình Viên:

Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế
(Đòng Đa Minh Tam Hiệp)

ĐHCG 45 sẽ được tổ chức tại

Frankenstolz Arena & Berufsschule

Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

